

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ năm, chiều ngày 27/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tham gia thảo luận, đa số đại biểu Tổ 10 đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân, thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận các nội dung như: Quy định thời hạn để

xét thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn; về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân; hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an...

thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng các yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của

người nước ngoài tại Việt Nam; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. Trước khi tiến hành thảo luận, Quốc hội nghe: tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

nghiêng về Thành phố Hồ Chí Minh. Trận chung kết nam với sự góp mặt của 2 đội Thành phố Hồ Chí Minh - Quân đội diễn ra trong 5 set với kết quả 3 - 2 nghiêng về Quân đội. Chung cuộc, đối với nội dung đồng đội nữ, Ban tổ chức đã trao cúp và huy chương vàng cho đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh; cúp và

huy chương vàng cho đội tuyển nam Quân đội. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao huy chương bạc, đồng cho các đội xuất sắc của giải đấu. Giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia năm 2023 là sân chơi lớn, nơi tranh tài của các VĐV tiêu biểu và là nơi tiếp lửa đam mê thể thao, khơi dậy tinh thần thể thao nhiệt huyết.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao huy chương bạc cho đội tuyển nữ Thái Bình.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao huy chương đồng cho đội Bắc Giang.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao huy chương đồng cho đội Đồng Nai.

RA QUÂN CHIẾN DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

Bộ Giao thông Vận tải tặng 2.000 cây xanh, 10 thùng dung dịch thải phân loại; Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tặng 2 công trình "Thắp sáng đường quê"; các đơn vị doanh nghiệp tặng các nguồn lực, gói hỗ trợ Tỉnh đoàn Thái Bình. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng các công trình "Nhà vệ sinh cho em", "Thắp sáng đường quê" cho các huyện, thành đoàn... Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của chương trình ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là gần 2 tỷ đồng. Sau lễ ra quân, các đại biểu, các đội hình tình nguyện và đoàn viên, thanh niên đã triển khai các hoạt động: trồng cây; khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê"; hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân; khởi công xây dựng sân thể thao cộng đồng tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy.

Chùa Khánh Nguyên - nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Đại lễ Phật đản

Sáng ngày 28/5, chùa Khánh Nguyên, thôn Tô Hải, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) tổ chức Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2567, dương lịch 2023). Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã nghe đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nêu bật ý nghĩa quan trọng của mùa Phật đản nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; đồng thời kêu gọi các tín đồ Phật tử phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam cùng đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong không khí thâm tình đạo vị, gắn bó giữa đạo và đời, các đại biểu cùng các vị tăng ni, Phật tử đã cử hành các nghi thức niệm hương, tẩm Phật, cầu cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.



Sư thầy trụ trì tiếp nhận sách và trao tặng cây cho các bạn học sinh.

Nhân dịp này, nhà chùa phối hợp với các đơn vị trao 50 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (trong đó Báo Thái Bình trao 10 suất quà trích từ quỹ "Trái tim nhân ái"); sư thầy trụ trì và Phật tử chùa Khánh Nguyên ủng hộ 5 triệu đồng cho quỹ "Chắp cánh tương lai". Ngoài ra, nhà chùa còn phát động chương trình "Đổi sách lấy cây" vừa làm phong phú tủ sách của chùa để người dân tới tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật kiến thức; đồng thời, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, mỗi cây xanh được mang về chăm sóc sẽ góp phần giúp cho không khí được trong lành hơn.

ĐÀO QUYÊN - NGUYỄN TRIỆU

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho học sinh nghèo hiếu học

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho học sinh nghèo hiếu học từ Quỹ tiếp sức đến trường của em Bùi Văn Phúc, thôn Tây Hà, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

Em Bùi Văn Phúc sinh ra và lớn lên đã không có bố và ông, và nội; em ở với mẹ và di nhưng cả hai đều bị mắc bệnh tâm thần nên cuộc sống hàng ngày đều nhờ sự chăm sóc của người thân bên ngoài. Hai mẹ con Phúc và di hiện đang sống và sinh hoạt trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn khi mùa mưa bão đến.

Để giúp đỡ mẹ con Phúc xây dựng ngôi nhà mới, Quỹ tiếp sức đến trường đã trao tặng 100 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà sẽ được hoàn thành vào đầu năm học mới, giúp Phúc và gia đình có chỗ ở ổn định để em yên tâm và cố gắng hơn trên con đường học tập.

BÍCH HẠNH (Đài THTH thành phố)

THUY HUNG Sét đánh làm 1 người tử vong, 1 người bị thương

Theo thông tin từ UBND xã Thụy Hưng (Thái Thụy): khoảng 7 giờ 40 phút ngày 28/5, tại khu vực bãi lợ thuộc địa bàn xã xảy ra một vụ sét đánh làm 1 người tử vong và 1 người bị thương. Người tử vong là ông T.V.H, sinh năm 1974 trú tại xã Tân Lễ (Hưng Hà) làm công nhân xử lý bãi lợ; người bị thương là ông Đ.V.G, trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) làm nghề lái taxi.

Được biết, sáng cùng ngày, ông T.V.H và ông Đ.V.G đang làm việc tại khu vực xử lý bãi lợ thì bất ngờ bị sét đánh gây tử vong và bị thương. Ông Đ.V.G đã được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện UBND, MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

TRẦN TUẤN

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Đẻ con em nghỉ học tham gia tập trung đông người là vi phạm pháp luật

Dù mới ở giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng để kêu gọi nhà đầu tư nhưng cho rằng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao được xây dựng trên địa bàn xã khi đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến môi trường, thời gian qua, nhiều người dân xã Đông Á (Đông Hưng) đã cho con nghỉ học tham gia tập trung đông người để phản đối việc xây dựng nhà máy.

Lãnh đạo xã Đông Á xác nhận, từ ngày 4/4 - 19/4/2023 nhiều phụ huynh không cho con đến trường tham gia tập trung đông người phản đối việc triển khai dự án xây dựng nhà máy rác thải công nghệ cao tại địa phương. Mỗi ngày có khoảng 10 em nghỉ học, chủ yếu là học sinh tiểu học và THCS, ngày nhiều nhất gần 40 em. Xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức thì từ ngày 20/4 không còn học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, từ khi các em được nghỉ hè đến nay nhiều em lại theo bố mẹ đi tập trung đông người, cả ban ngày và buổi tối. Đa phần các em tập trung tại trụ sở UBND xã. Đặc biệt, không chỉ học sinh mà cả các cháu nhỏ cũng được bố mẹ, ông bà bế đi cùng lên tỉnh, lên huyện. Đáng buồn nhất là không chỉ lôi kéo trẻ em, học sinh đi tập trung đông người gây mất trật tự công cộng, có ngày người dân còn làm thơ, bài về với từ ngữ không lành mạnh cho các em đọc. Hành vi không cho con đến trường, bế trẻ nhỏ đi rải nắng dầm mưa tập trung đông người đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Luật Trẻ em, ảnh hưởng đến quyền được giáo dục, học tập của học sinh, đến tâm

sinh lý, chất lượng học tập, khiến các em hiểu sai về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Dùng trẻ em làm công cụ gây sức ép với chính quyền sẽ khiến các con trở thành đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Đáng nói là điều này không phải ai cũng nhận thức được, nhất là những người đưa con đi tập trung đông người. Họ đưa ra nhiều lý lẽ, có lý lẽ rất ấu trĩ để biện minh cho hành động của mình, cho rằng mình làm thế là vì lo cho thế hệ tương lai, năm nay không học thì sang năm học chứ nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao về địa phương thì gây ô nhiễm ảnh hưởng ngay đến sức khỏe của trẻ. Thầy giáo Vũ Văn Chúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Á cho biết: Từ ngày 4/4/2023 bắt đầu có hiện tượng phụ huynh xin cho con nghỉ học bắt thường, có em được phụ huynh lấy lý do ốm, có em phụ huynh xin cho nghỉ để đi tập trung đông người. Ban giám hiệu nhà trường đã thành lập ngay tổ theo dõi sĩ số, giao giáo viên chủ nhiệm liên lạc tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đi học vì đó là thời gian nước rút ôn thi cuối năm học, không nên cho con tham gia tập trung đông người

LUẬT TRẺ EM 2016: 1. Khoản 5 và khoản 6, Điều 6 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: 5. Sử dụng, rủ rờ, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. 6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình. 2. Điều 105 quy định về xử lý vi phạm "Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật". NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC TRẺ EM: Điều 26. Vi phạm quy định về quyền được giáo dục của trẻ em 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm thời gian, điều kiện học tập cho trẻ em. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc đi học của trẻ em. 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học.

kể cả ngày nghỉ; đồng thời, nhắc nhở học sinh ở các buổi chào cờ, buổi sinh hoạt lớp. Ngoài ra, giáo viên giao bài về nhà, hướng dẫn, bố trí thời gian dạy bù kiến thức cho các em nghỉ học. Sau khi tổ chức bế giảng năm học bàn giao các em về địa phương quản lý nhà trường vẫn sẽ theo dõi, phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động, quản lý các em. Các nhà đầu tư đã tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số phụ huynh vẫn đưa đi cùng hoặc để con em tham gia tập trung đông người gây mất trật tự công cộng, cản trở hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Anh Lê Văn Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Á cho biết: Khi thấy có học sinh đi tập trung đông người cùng người lớn, cán bộ, đoàn viên đều trực tiếp gặp gỡ vận động các em quay lại trường hoặc về nhà, giải thích cho các em hiểu đó là hành

vi phạm pháp luật. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ phối hợp với nhà trường, địa phương quản lý chặt chẽ học sinh, căn cứ tình hình thực tế tổ chức hoạt động hè bổ ích để thu hút các em tham gia. Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á sẽ giúp giải bài toán rác thải nông thôn hiện nay nhưng mới trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để kêu gọi nhà đầu tư đã gặp phải sự phản đối của người dân. Dự án chậm được triển khai thực hiện thì chính người dân chịu thiệt thòi và con em của một số gia đình cũng bị ảnh hưởng một cách vô lý khi có phụ huynh cho con em nghỉ học, đưa con em tham gia tập trung đông người để phản đối dự án, gây mất trật tự công cộng và vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. HIẾU HIỀN